

สพ.ห้ามEIAบ่อนทุนน้ำตาล

3

กรุงเทพฯ ● กรณีกลุ่มรักษ์น้ำอูน จ.สกลนคร รวมตัวคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 48-114 เมกะวัตต์ในพื้นที่ ล่าสุด 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านอุตสาหกรรมกรรมและสาธารณูปโภคที่สนับสนุน มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)

ในการประชุมพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการครั้งที่ 37/2560 หลังเลื่อนการลงมติมาจากวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยอ้างว่ายังไม่ครบกำหนดให้พิจารณาในรอบ 45 วัน ซึ่งได้ให้โอกาสบริษัท เจ้าของโครงการส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ และผ่านความเห็นชอบไปเมื่อ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

น.ส.บำเพ็ญ ไชยรักษ์ สมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูนระบุว่า ที่ผ่านมามีพยายามอย่างมากที่สุดที่จะเข้าไป

มีส่วนร่วมตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลต่อ สพ., คชก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ ทำให้ชาวบ้าน 20 คนถูกบริษัทน้ำตาลฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท และฟ้องร้องเพิ่มอีก 1 คนภายหลังรายงานอีไอเอบริษัทไม่ผ่านความเห็นชอบครั้งที่สอง

“การร้องขอข้อมูลรายงานอีไอเอนั้นยากมาก และนับเป็นการกีดกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน อีกทางหนึ่งในรายงานอีไอเอศึกษาเกี่ยวกับบ้านของเรา แต่เราแทบจะไม่มีสิทธิ์ที่ได้อ่านทำความเข้าใจ กระบวนการอีไอเอเพียงแต่ตอนให้ประชาชนเข้าไปในเวทีที่บริษัทจัดขึ้น เพียงแสดงความเห็นต่างก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นย่อมไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม” น.ส.บำเพ็ญระบุ

เธอรบว่า สพ.ทำตัวเป็นกองเลขของอีกฝ่ายหนึ่ง อำนาจและความสะดวกบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการมากกว่า เช่น การกำหนดเวลาพิจารณารายงานให้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงวันหมดอายุของใบอนุญาตของบริษัทเป็นสำคัญ โดยเห็นได้จากการเลื่อนการลงมติและให้บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติม แต่ไม่ยอมให้เอกสารเพิ่มเติมนั้นแก่กลุ่มรักษ์น้ำอูนที่ร้องขอ และเมื่อตระหนักว่าบริษัทจำเป็นต้องได้รายงานอีไอเอก่อนที่จะสิ้นสุดเวลา ก็ได้อำนวยความสะดวกให้มีการพิจารณารายงานแบบพิเศษไม่ลงความเห็นในครั้งแรก แต่เลื่อนการลงความเห็นให้บริษัทมีโอกาสส่งข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ้างว่ายังไม่ครบกำหนดการพิจารณาในรอบ 45 วัน ที่สำคัญได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานที่ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งกลุ่มรักษ์น้ำอูนก็ยืนยันว่าบริษัทยังไม่ได้ยื่น ร.ง.3 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแต่อย่างใด และ

การมีมติเห็นชอบรายงานอีไอเอในครั้งนี้เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งต่อไปกลุ่มจะดำเนินการตามสิทธิในฐานะประชาชนให้ถึงที่สุดในกรณีนี้

ด้าน ดร.ไชยรงค์ เศรษฐฐเชื้อ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในผู้เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมเมื่อ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เป็นบรรยากาศที่แย่มากที่สุดอีกครั้งในชีวิตก็คือ การเข้าเสนอความเห็นต่อ คชก.กรณีโรงงานน้ำตาลที่สกลฯ. โดยระบุว่าก่อนเข้าเจ้าหน้าที่ห้ามทุกคนนำมือถือเข้า มีเช็kdutyว่ามีถือฝากไว้ครบตามจำนวนคนหรือไม่ แต่ระหว่างนำเสนอ คชก.มีทั้งฟังบ้างไม่ฟังบ้าง บางคนเล่นมือถือ ซึ่งประธานบอกว่าห้ามนำเข้า หลังจากมีการนำเสนอเสร็จ ประธานถาม คชก.ว่าใครมีคำถามมั้ย ไม่มีคำถามใดๆ ทั้งสิ้นจาก คชก. ทุกคนเงียบกริบ.